



ที่ ศธ 04231/2245

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอแจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 จำนวน 1 แผ่น

ด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 (ภาษาไทย) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ “**หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย**” โดยมีแนวทางการรณรงค์ ดังนี้

1. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สนับสนุน (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... เพื่อปกป้องและคุ้มครองเยาวชนจากการบริโภคยาสูบ

2. เผยแพร่ความรู้เรื่อง โทษ พิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมไปกับการรณรงค์ให้กลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ รวมถึงให้เกิดการรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

3. สร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสองและการพิทักษ์สิทธิของตนเองในการได้รับอากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชาสัมพันธ์คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก และพิจารณาการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://btc.ddc.moph.go.th>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นว่าในวันที่ **31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก** ประกอบกับโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด จึงแจ้งให้ท่านทราบ และพิจารณาจัดกิจกรรมและเผยแพร่คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 ตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางงามพิศ ลวากร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร./โทรสาร 0 2354 4962 (ณพรชยาศิลป์)

<http://www.sesao1.go.th>

## คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558

- หนูนกกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

## โลโก้รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558



หนูนกกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย